



North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance



999999

Cover Letter Check Cashed

JACK T HOOVER
700 WADE AVE
UNIT 32
RALEIGH, NC 27605-1154

Ngày gửi thư: 24/02/2017
ID của Người yêu cầu: 1234567

Gần đây bạn đã thông báo cho Khối An Toàn Lao Động (DES) rằng bạn không nhận được tờ séc trực tiếp bảo hiểm thất nghiệp cho tuần mà bạn đủ điều kiện nhận tờ séc đang kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận được tờ séc, hãy hoàn thiện các bước dưới đây để đăng ký được nhận một tờ séc thay thế mới.

[Vòng Séc chưa được trả tiền mặt]

Ký tên vào bản khai có xác nhận rằng bạn đã không nhận được choạcchưa nhận được tiền mặt cho tờ séc bị thất lạc dưới sự hiện diện của công chứng viên. Bản khai phải được ký tên, công chứng và trả lại cho Khối trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thư này.

[Vòng Séc đã được trả tiền mặt]

Kiểm tra sự chứng thực trên bản sao của tờ séc đính kèm. Nếu chữ ký không phải là của bạn hãy ký tên vào bản khai có xác nhận rằng bạn đã không nhận được choạcchưa nhận được tiền mặt cho tờ séc bị thất lạc dưới sự hiện diện của công chứng viên. Bản khai phải được ký tên và công chứng. Hãy gửi lại bản khai đã công chứng, bảng câu hỏi và bản sao của tờ séc cho Khối trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thư này.

Một khoản thanh toán sẽ được cấp lại chỉ trong trường hợp xác định được rằng bạn đã không nhận được tờ séc cho các tuần không được chi trả từ tờ séc. Nếu bạn nhận được tờ séc bị thất lạc sau khi nộp bản khai thì bạn không được đòi tiền mặt từ tờ séc. Tờ séc phải được trả lại cho Khối cùng với lời giải thích rằng thư ở đây bạn đã yêu cầu điều tra về tờ séc bị mất tích.

DES có thể yêu cầu sự trợ giúp từ Cục Điều tra của Bang để giải quyết vấn đề này và có thể yêu cầu truy tố hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp từ cách hành vi gian lận.

Xin vui lòng tải lên mẫu hoàn thiện trên Cổng thông tin dịch vụ dành cho người yêu cầu tại des.nc.gov hoặc gửi Thư/Fax tới:

North Carolina Dept. of Commerce
Division of Employment Security Post
Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
Fax Number 919.857.1296

DANH SÁCH CÓ THỂ THAY ĐỔI:

Loại chương trình: yêu cầu cấp độ